

ขอเทคนิคและวิธีการของบริษัทอื่น

เรื่องร้องเรียนอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีตลอดครบเนื่องจากมีเอกสารประกอบพร้อมข้อเท็จจริงปลีกย่อยมาก น่าสนใจทุกเรื่องครับ

เรื่องนี้จะครบวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชรามได้สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า นายเสียได้ร่วมเสนอราคาด้วยทั้ง ๒ โครงการ แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร จึงมีหนังสือขอสำเนาเอกสารการสอบราคาของบริษัท เอส ซี ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาแต่วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชรามปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า เทคนิคและวิธีการดำเนินงานเป็นรายละเอียดของแต่ละบริษัทของใครก็ของใครที่คิดค้นกันเองที่จะเสนอให้เห็นการทำงาน วิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัยต่อนักศึกษา ครูและบุคลากร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ นายเสียจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นายเสียในฐานะผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจงว่า ตนเองได้เข้าร่วมเสนอราคาจ้างโครงการทั้ง ๒ โครงการ แต่ไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร โดยวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชรามมีหนังสือแจ้งว่าเอกสารของนายเสียไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากไม่มีเอกสารเทคนิคและวิธีการดำเนินงาน ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารทั้งโครงการระบบไฟฟ้าและระบบประปาคือบริษัท เอส ซี จึงต้องการเอกสารเพื่อเปรียบเทียบว่าเอกสารการเสนอราคาของตนเองมีข้อบกพร่องอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องเอกสารประกอบ ส่วนผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชรามชี้แจงว่านายเสียไม่ได้เสนอเอกสารให้ครบ เสนอแต่แผนการดำเนินงานทั่วไปซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเปิดเผยเอกสารให้แล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท เอส ซี ประกอบกับบริเวณที่ปรับปรุงนั้นอยู่ใกล้อาคารเรียน และห้องทำงานจึงต้องการทราบวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรับฟังแล้วเห็นว่า เอกสารการเสนอราคาจ้างทั้ง ๒ โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดเผยได้เพื่อความโปร่งใส และให้ตรวจสอบได้ ส่วนเทคนิคและวิธีดำเนินงานที่ได้ฟังจากการชี้แจงนั้นไม่ใช่เทคนิคพิเศษ แต่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติที่บริเวณก่อสร้างทั่ว ๆ ไปเขาทำกัน ดูอย่างไรก็ไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท เอส ซี จึงวินิจฉัยให้วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชรามเปิดเผยโดยให้สำเนาข้อมูลข่าวสารให้นายเสีย

ประชาชนสามารถใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และแก้ไขข้อสงสัยของตนเองได้อย่างนี้แหละครับ เพราะ “จัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีช่องว่าง เพราะความโปร่งใส” หากปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๘๐ www.oic.go.th (ที่ สค ๒๘๓/๒๕๕๘)